

# ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๑๖๖๗



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความมั่นคงของประเทศไทย โดยมาตรการป้องกันยาเสพติด ตามแนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม แผนงานสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด กำหนดจุดเน้นในการสร้างกระแสสังคมให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด โดยการรณรงค์ในวงกว้างผ่านสถานีวิทยุระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง

เพื่อให้การสร้างการรับรู้ในการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้อำเภอนำข้อมูลเนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น (มีนาคม ๒๕๖๓) ภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และกำชับหมู่บ้านดำเนินการรอกแบบฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด แล้วตอบกลับผ่าน QR CODE หรือส่งกลับไปยังสำนักงาน ป.ป.ส. ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (โดยใช้กลไกการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ)

๒. เผยแพร่ Infographic ส่งผ่านไลน์กลุ่มเพื่อนำข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๔-๔๖๑๓

เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น

มีนาคม ๒๕๖๓

บทความเสียงขนาดสั้นที่ ๑ พื้นที่ปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย ไม่ต้องการยาเสพติด (สัปดาห์ที่ ๑)

คุณอยากมี “ความสุข” “ความปลอดภัย” ใช่หรือไม่ แล้วความสุขและความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ไหม หากชุมชนยังปล่อยปละละเลยปัญหาเสพติด

จะเป็นอย่างไรหากต้องหว่านระแวงว่าใครจะเมายาแล้วมาทำร้าย

จะเป็นอย่างไรหากต้องหว่านระแวงว่าใครจะมาลักจี้ชิงปล้นเพียงเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเสพติด

จะดีกว่าไหมหากชุมชนร่วมกันสามารถลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ ร่วมสร้างให้เกิด “พื้นที่ปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย” ด้วย “พลังในชุมชน”

เพราะปัญหาเสพติดไม่สามารถแก้ด้วยการปราบปรามเพียงอย่างเดียว หากต้องควบคู่ไปกับการป้องกัน เฝ้าระวัง และบำบัดรักษา

เมื่อต้องแก้ปัญหาหลายด้าน จึงไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหาเสพติดได้โดยลำพัง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน แต่ก็ไม่มีใครอยู่กับปัญหา และรู้จักปัญหาได้ดีเท่ากับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเอง

ดังนั้น ผู้ที่จะชี้ปัญหาและคิดว่าควรจัดการปัญหาอย่างจริงจังไม่มีใครทำได้ดีเท่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเอง มาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย...พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ร่วมกันดูแลลูกหลานไม่ให้ไปเป็นหน้าใหม่ในวงการยาเสพติด ร่วมกันดูแลผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้เกิดความสุขและปลอดภัยในสังคม ชุมชนทำได้ด้วยพลังชุมชน

“ร่วมสร้างสังคมไทย ปลอดภัยยาเสพติด” สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. โทร. ๑๓๘๖

บทความเสียงขนาดสั้นที่ ๒ พื้นที่ปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย ไม่ต้องการยาเสพติด (สัปดาห์ที่ ๒)

“ความสุข” “ความปลอดภัย” ไม่มีขายที่ไหน แต่ถ้าอยากได้สามารถเริ่มได้จากภายในชุมชนเอง

ชุมชนจะมีสุข พื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดได้ หากคนในชุมชน รวมพลังกับภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน “ขจัดร้าย ขยายดี สร้างพื้นที่ปลอดภัย” ร่วมกันสร้างชุมชนและครอบครัวให้เข้มแข็ง

- ร่วมคิด ชี้ปัญหา ค้นหาวิธีการแก้ไขจากภูมิปัญญาของหมู่บ้าน/ชุมชน
- ร่วมลงมือ สร้างพื้นที่ กิจกรรมเชิงบวก
- ร่วมเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังปัญหา ควบคุมพื้นที่สุ่มเสี่ยง
- ร่วมใจ ดูแลช่วยเหลือ ครอบครัวและคนที่ประสบปัญหาจากยาเสพติด

เพียงแค่นี้สมอง สองมือ สองหู สองตา และหนึ่งใจ จากคนในชุมชน ก็สามารถร่วมสร้างอนาคตที่สดใสของลูกหลาน และรอยยิ้มของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นได้

“ร่วมสร้างสังคมไทย ปลอดภัยยาเสพติด” สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. โทร. ๑๓๘๖

บทความเสียงขนาดสั้นที่ ๓ พื้นที่ปลอดภัย ออนไลน์ปลอดภัย ไม่ต้องการยาเสพติด (สัปดาห์ที่ ๓)

คุณเคยได้ยินข่าวเหล่านี้หรือไม่...

- หนุ่มเมายาบ้าอาละวาดใช้มีดฟันคอตัวเอง
- หรือแม่วิ่งหนีตายลูกเมายาทุบตีหนัก
- หรือข่าวหนุ่มคลั่งยาคว้ามิดไล่ฟันชาวบ้าน

ข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นจริง และสะท้อนความจริงที่ว่าหากใช้ยาเสพติดอย่างไม่ปลอดภัยก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชน

แล้วคุณจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไร...หากคนในชุมชนของคุณมีผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่ยังไม่ได้รับการรักษา ในปี ๒๕๖๒ มีผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชก่อเหตุทำร้ายตนเองและผู้อื่น ๓๔ ราย ลักขโมยชิงปล้น ๓๒ รายฆ่าตัวเองและฆ่าผู้อื่น ๑๙ ราย ทำลายข้าวของ ๑๔ ราย มีอาการหลอนคลุ้มคลั่ง ๑๐ ราย

คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นในชุมชนของคุณ

จะดีกว่าไหมหากชุมชนสามารถลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ มาร่วมกันทำให้ชุมชนของเราปลอดภัย เพื่อตัวคุณเองและเพื่อลูกหลานของเรา

ร่วมกันเปิดใจ ให้รัก ดูแล เผื่อระวัง ป้องกันบุตรหลาน สมาชิกในครอบครัวและชุมชน หากพบว่าเสพยาเสพติด ขอให้รีบพาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านทุกแห่ง และหากมีอาการใดอาการหนึ่งตั้งแต่หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดจาไม่รู้เรื่อง หวาดระแวงไร้เหตุผล ก้าวร้าวอาละวาด แต่งกายแปลกกว่าปกติ ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น ขอให้รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือแจ้งสายด่วน ๑๖๖๙ หรือ ๑๙๑ ทันที

“ร่วมสร้างสังคมไทย ปลอดภัยยาเสพติด” สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. โทร. ๑๓๘๖

บทความเสียงขนาดสั้นที่ ๔ พื้นที่ปลอดภัย ออนไลน์ปลอดภัย ไม่ต้องการยาเสพติด (สัปดาห์ที่ ๔)

ปิดเทอมแล้ว ลูกหลานที่บ้านท่านทำอะไรกันรู้ไหม

หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตยุคนี้ คงหนีไม่พ้นเล่นโทรศัพท์มือถือ เล่นสังคมออนไลน์ โดยจากข้อมูลทางสถิติ พบว่าเยาวชนไทยอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๙ ชั่วโมงในแต่ละวัน

อินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ เพราะเป็นช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งหากใช้ไปในทางสร้างสรรค์ก็จะเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อตัวผู้ใช้เอง แต่หากไม่รู้เท่าทัน ขาดวิจารณญาณ ใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ก็ส่งผลเสียต่อตัวผู้ใช้ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา อาจรวมถึงปัญหายาเสพติดด้วยเช่นกัน

ชุมชนในสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตก็เปรียบได้กับหมู่บ้านหรือชุมชนหนึ่ง หากรวมพลังกันเข้มแข็งคอยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา เผื่อระวัง เตือนภัยให้แก่กัน เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันและใช้อย่างสร้างสรรค์ พื้นที่บนสังคมออนไลน์ก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปิดประตูไม่ต้อนรับ ข่าวลือ ข่าวลวง ไม่เข้าไปเป็นหน้าใหม่ในวงการยาเสพติด

มาร่วมกันทำชุมชนออนไลน์ให้น่าอยู่ คอยเผื่อระวัง ดูแล เสพสื่ออย่างมีสติ รักกัน เตือนกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของวงการยาเสพติด

เพราะ “เพื่อนที่ดี คือพื้นที่ปลอดภัย”

“ร่วมสร้างสังคมไทย ปลอดภัยยาเสพติด” สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. โทร. ๑๓๘๖

